



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๑๓๗
ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๕/ว ๖๙ ๕ ๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศกายและใจให้กับงานในหน้าที่อย่างแท้จริง มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ผู้ร่วมงาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันข้าราชการพลเรือน จึงกำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ ยุติธรรม จึงให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยแยกเป็นกลุ่มและจำนวน ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ คือ กลุ่มข้าราชการ ประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูง และระดับต้น
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับ
ชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน

กลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มลูกจ้างประจำ

๒. ให้เสนอ...

๒. ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามแบบ ๑ - ๔ ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย พร้อมจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่ายผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกรูปถ่าย ๑ นิ้ว (ชุดปกติขาว) จำนวน ๒ รูป และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ให้หน่วยงานเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน หากหน่วยงานใดไม่พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้รายงานพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบเพื่อนำเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๔. หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา สามารถเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกในปีนี้ได้

๕. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาประเมินประวัติและผลงานในการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หน่วยงานไม่สมควรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

๖. ให้หน่วยงานเสนอผู้สมควรได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (จำนวน ๑๖ ชุด) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (คือวันที่ลงรับเป็นสำคัญ) สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://www.dnp.go.th/personnel>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายเฉลิมชัย ปาปะทา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช